



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับประจำวัน ที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการบดี มศว หุ่น 'อนุพงษ์' คุ่มศอจ.



พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นด้วยกรณีตั้งผู้บัญชาการทหารบก รับผิดชอบศูนย์
อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะมีบุคลิกที่เหมาะสมกับสถานการณ์การเมืองขณะนี้...

18 เม.ย. ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวว่า จากการเผชิญหน้า
ระหว่างกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และกลุ่มทหารโดยคำสั่งของรัฐบาล
นั้น มีความสูญเสียมากพอแล้วในเวลานี้ ขอให้ชีวิตมนุษย์ต้องตายกันอีกเลยไม่ว่าจะเป็นนปช.หรือทหาร
การเผชิญหน้ากันในการเรียกร้องแต่ละครั้ง มีแต่การจ้องให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะ พลังแห่งการจ้องเวรกัน
รุนแรงมาก ทำยี่ที่สุดจะจบลงที่การตายเสมอ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องช่วยกันระมัดระวัง
ในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นแกนนำนปช. หรือทหารที่รับคำสั่งจากศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
(ศอจ.)

“ผมอยากให้ กลุ่มนปช. รัฐบาล สื่อทุกสื่อ ลดการสูมไฟลง จากทุกวันที่ทุกฝ่ายต่างช่วยกันสูมไฟให้ลุกโชน

ขึ้นตลอดเวลา แต่ควรจะนำไปสู่การเจรจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก มารับผิดชอบศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) นั้น ถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก เนื่องจากโดยบุคลิกของพล.อ.อนุพงษ์นั้น มีความนุ่มนวล สุภาพ เป็นมิตร และมีความเข้าใจมนุษย์ ผมขอเสนอว่าพล.อ.อนุพงษ์ควรจะเป็นฝ่ายเจรจากับทางนปช. โดยลักษณะของความเป็นผู้นำนุ่มนวล น่าจะมีทางออกที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ และเมื่อมีการเจรจาแล้ว ควรจะทำการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยึดความถูกต้องของกฎหมายและความยุติธรรมเป็นหลัก โดยให้พล.อ.อนุพงษ์เป็นผู้ดูแลตรวจสอบในส่วนนี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปตั้งกลุ่มไหนอีก เหตุที่หุนหัน พล.อ.อนุพงษ์นั้น เราเห็นถึงบุคลิกภาพ วิธีคิดวิธีการมองมนุษย์ถึงตอนนี้ถ้าติดตามสถานการณ์ จะเห็นว่ามีหลายเสียงที่เริ่มหันกลับมาใช้เหตุใช้ผลเพิ่มขึ้น มากกว่าจะใช้อารมณ์ของตัวเองหรือของกลุ่มเป็นใหญ่” ศ.ดร.วิรุณ กล่าว

